



แนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี จากหลักกฎหมาย



กลุ่มกฎหมายและคดี

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒
Loei Primary Educational Service Area Office 2

“ ทำหญิงอื่นท้องและให้ทำแท้ง มีโทษวินัยร้ายแรง ”

ข้อเท็จจริงในกรณีนี้มีอยู่ว่า นาย ก (นามสมมุติ) เป็นข้าราชการพลเรือน ระดับชำนาญการพิเศษ ภูธร้อยเรียนว่า มีพฤติการณ์ในการใช้สถานะความมีวัยวุฒิและคุณวุฒิทำให้หญิงอื่นที่มีใจภรรยาสำคัญผิดและหลงเชื่อ ยอมมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวจนมีบุตร แต่ไม่ให้ความช่วยเหลือหรือแสดงความรับผิดชอบ ทั้งยังเสนอให้ทำแท้งบุตรอันเป็นการประพฤดิชั่วอย่างร้ายแรง คณะกรรมการสอบสวนได้ทำการสอบสวนและเห็นว่ากรกระทำของนาย ก ถือเป็นการประพฤดิชั่วอย่างร้ายแรง และ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ได้มีมติให้ลงโทษนาย ก ออกจากราชการ จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้มีคำสั่งลงโทษนาย ก ออกจากราชการ ตามมติดังกล่าว นาย ก จึงได้อุทธรณ์คำสั่ง แต่ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งโดยยกเลิกคำสั่งไล่ออกจากราชการ และมีคำสั่งให้ลดโทษนาย ก เป็นปลดออกจากราชการแทน นาย ก จึงอุทธรณ์คำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ

นาง ข (นามสมมุติ) ผู้ร้องเรียน ได้ให้การต่อคณะกรรมการ สืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่า ตลอดระยะเวลาที่คบหากัน นาย ก ได้ไปมาหาสู่ที่บ้านของนาง ข บ่อยครั้งและพบกับมารดาของนาง ข และนาย ก จะพานาง ข ไปที่บ้านของนาย ก เป็นประจำ โดยนาย ก แจ้งว่าพักอาศัยอยู่บ้านคนเดียว และบอกแต่เพียงว่ามีบุตรแล้วแต่แยกกันอยู่กับภรรยา ทำให้นาง ข เข้าใจ โดยตลอดว่านาย ก ไม่มีครอบครัว จากสภาพบ้านที่มีแต่ข้าวของที่เป็นของนาย ก ทำให้เชื่อว่านาย ก ไม่ได้อยู่กับภรรยาแล้ว อีกทั้งนาง ข ซึ่งเป็นลูกจ้างและมีได้มีเหตุโกรธเคืองกับนาย ก ยังให้การว่า นาย ก มาจับตนด้วยและแจ้งว่าแยกกันอยู่กับภรรยาและกำลังทำเรื่องหย่า แต่ยังไม่แล้วเสร็จ

ศาลปกครองสูงสุด วินิจฉัยว่า การที่ผู้ร้องเรียนสมัครใจคบหาและมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับผู้ฟ้องคดีโดยผู้ฟ้องคดีกระทำให้ผู้ร้องเรียนหลงเชื่อว่า เมื่อหย่าร้างกับภรรยาแล้วจะอยู่กับฉันสามีภรรยากับผู้ร้องเรียน และเมื่อผู้ฟ้องคดีทราบที่ผู้ร้องเรียนตั้งครรภ์ก็ทำตัวห่างเหินและโอนเงินให้เพียงบางครั้ง จนกระทั่งมีการเจรจากับมารดาของผู้ร้องเรียน แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจดทะเบียนสมรสกับผู้ร้องเรียนได้ และอ้างว่าไม่มีเงินที่จะให้ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อผู้ร้องเรียนคลอดบุตร ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ไปเยี่ยมเยียนทั้งที่โรงพยาบาลหรือที่บ้านพัก และมีได้ดำเนินการใด ๆ กับบุตรเช่นวิญญูชนพึงกระทำ

พฤติการณ์ดังกล่าวถือว่า เป็นผู้ประพฤดิชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง การมีคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจลงโทษที่เหมาะสมตามความร้ายแรงแห่งกรณีและ ชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ. 29/2560)

ดังนั้น กรณีนี้เป็นอุททาหรณ์ที่ดีสำหรับข้าราชการให้ประพฤติปฏิบัติและรักษาวินัยอย่างเคร่งครัดและต้องดำรงตนอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี โดยไม่ประพฤดิหรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนระเบียบวินัยของข้าราชการ การมีพฤติกรรมในเรื่อง "ความสัมพันธ์ฉันชู้สาว" กรณีที่มีคู่สมรสอยู่แล้ว แม้จะเป็นความสัมพันธ์ฉันชู้สาวที่เกิดจากความยินยอมของทั้งสองฝ่าย และฝ่ายหนึ่งทราบถึงสถานภาพสมรสของอีกฝ่ายด้วยก็ตาม แต่หากความยินยอมพร้อมใจดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะหลงเชื่อหรือเข้าใจได้ว่าไม่มีคู่สมรส หรืออยู่ระหว่างการทำเรื่องหย่าแต่ยังไม่แล้วเสร็จ กรณีก็ยังคงถือว่าเป็นผู้ประพฤดิชั่วอย่างร้ายแรงและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

รายละเอียดและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แสดน



เลขที่ ๒๕๖ หมู่ ๓ ถ.มลิวรรณ ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย ๔๒๑๓๐



๐๔๒-๘๐๐๖๕-๖



๐๔๒-๘๐๐๖๕๔



www.loei2.go.th



สพ.เลย ๒



จัดทำโดย

- นายสาย์นทร์ ทองแท้ นิติกรชำนาญการพิเศษ
- นายอดิศักดิ์ เบ้านาวา นิติกรปฏิบัติการ